



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

14 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สร. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์mcot, เว็บไซต์thaigov, เว็บไซต์มติชน, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง NBT

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. เปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสถาบันพระบรมราชชนก และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี ได้รับความร่วมมือจาก 15 หน่วยงานจากประเทศจีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ลาว นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา สวีเดน และสิงคโปร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา จาก 10 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สวีเดน ลาว จีน นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไทย ร่วมประชุม เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรีกับการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และความห่วงใยสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในชนบทห่างไกลให้ปรากฏแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย นวัตกรรมสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงระบบสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยและระบบสาธารณสุขของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

ปฏิรูปห้องฉุกเฉินใน รพ.

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. เป็นประธานประชุมบอร์ด สปสช. ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการปฏิรูปห้องฉุกเฉิน รพ.สังกัดสร. เบื้องต้นแยกห้องฉุกเฉินเป็น 1.ห้องฉุกเฉินคุณภาพ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีแดง สีเหลือง 2.ห้องฉุกเฉินไม่รุนแรง สำหรับผู้ป่วยสีเขียวและกรณีเจ็บป่วยทั่วไปที่เป็นความสะดวกและความจำเป็นของประชาชน นำร่องปี 2563 จำนวน 21 แห่ง และขยายให้ได้ 34 แห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2562 นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบเพิ่มค่าบริการสาธารณสุขนอกเวลาราชการ กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับบริการนอกเวลาราชการ กำหนดอัตราชดเชยค่าบริการ 150 บาทต่อครั้ง คาดว่าใช้งบประมาณไม่เกิน 157.50 ล้านบาท โดย สปสช.จะแปรญัตติเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ รมว.สร.ได้เชิญ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อธิบดีกรมช.สร. และผู้เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อสร้างระบบคัดกรองผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ ลดความแออัดในรพ.และห้องฉุกเฉิน

เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์กรณีมีผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในรพ. ว่า สิ่งที่ได้คือการแจ้งความร้องทุกข์เรื่องการก่อเหตุความไม่สงบในสถานที่ราชการ ทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหาย ขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมย้ำว่า รพ.เป็นที่รักษาผู้ป่วย การเข้ามาตีกันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเป็นหน้าที่กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องมาดูแลความสงบเรียบร้อยของรพ.

ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. กล่าวว่า จะไม่มีการแจกจ่ายอมความแน่นอน สร.มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดว่าการก่อเหตุทะเลาะวิวาทในรพ.เป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้ หากยอมความจะมีความผิดตามม. 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ

-เสนอบทความ นโยบายที่สร.ประกาศดำเนินคดีผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในรพ.ให้ถึงที่สุดอาจไม่ช่วยให้บุคลากรอุ่นใจ เพราะกระบวนการยุติธรรมใช้เวลานาน อาจเกิดการวิงวอนเรื่องคดี ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาาระดับสูง ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ต้องร่วมกันสร้างขวัญให้กำลังใจ สร้างหลักประกันความมั่นใจให้แก่บุคลากรในรพ.ที่เกิดเหตุจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก คอลัมน์ฮ็อต เทอร์โบ

-กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้ทางการดูแลรพ.ทุกแห่งเป็นกรณีพิเศษ ให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคน

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข โดยมีนพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เป็นประธาน นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ร่วมเป็นคณะทำงาน นอกจากนี้ ยังมีนายทองเจือชาติกิจเจริญ ที่ปรึกษา รมว.สร. และนายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สร. เป็นที่ปรึกษาของคณะทำงาน ซึ่งคณะทำงานชุดนี้มีหน้าที่และ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อำนาจในการประสาน กำกับและติดตามนโยบายของรพม.สธ. ด้านที่ 4 การผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชา และสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย และส่งเสริมนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรมว.สธ.</p>	
<p>สารเคมีทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า กมธ.ได้ทำหนังสือถึงนายกฯ รองนายกฯ รพม.สธ. รพม.พาณิชย์ และรพม.เกษตรฯ ให้ตรวจสอบสารเคมีในพืช ผัก ผลไม้ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ หากพบว่ามีสารเคมีเป็นอันตรายขอให้สั่งยุติการนำเข้าทันที เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ชกหลักข่าว</p> <p>-เสนอข่าว เรื่องการแบน 3 สารเคมี มีทั้งกลุ่มต่อต้านและสนับสนุน ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรพม.สธ. ประกาศสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเต็มที่ จนคนกก.วัตถุอันตรายมีมติแบนในที่สุด ทำให้กลุ่มตัวแทนเกษตรกรจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามที่สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ นำผักผลไม้หลายชนิดมาให้กำลังใจรพม.สธ. ซึ่งได้กินให้ดูทั้งแตงกวาและส้มโอ</p>	-
<p>ก๊อชชิปรมว.สธ. สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ก๊อชชิปรการเมือง</p> <p>-กล่าวว่า การประชุมกรม.สัญญาบัตรแรกที่ จ.ราชบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รพม.สธ. เป็นเจ้าภาพ ระดับ "เสียหูก" คุมเองย่อมไม่ธรรมดา โดยจัดให้ "บ๊ิกตู" ร่วมวงกินข้าวกับกรม.หวังกระชับมิตร ด้วยการจัดดินเนอร์ คืนวันลอยกระทง ณ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี เคล้าเสียงเพลงจากวงสุนทราภรณ์ แถม "รองฯ หนู" โหว์เป่าแซกโซโฟนกับเทวีญุ ทร์พัย แสนยากร นักดนตรีชื่อดัง แถมมีลีลาาร่างของ "บ๊ิกตู" เคียงคู่ กรม. และส.ส. หลายจังหวัดสุดทรรษา ปิดท้ายด้วยการยกคณะไปลอยกระทงริมแม่น้ำแคว จัดเต็มมัดใจขนาดนี้คงกอดคอกันแฮปปี้ ได้อีกนาน</p>	-
<p>รางวัลต้นแบบเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, เว็บไซต์ ThaiGov</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพม.สธ. พร้อมผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยกล่าวว่า นโยบายสธ.เร่งรัดการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย ในกลุ่มแม่และเด็กจะเร่งรัดงาน ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย จากการตั้งครรภ์และการคลอดโดยดูแลแม่และเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ให้มีพัฒนาการสมวัย ซึ่งชุมชนท่าม่วงมีเด็กพัฒนาการสมวัยสูงถึง ร้อยละ 98.98 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 62.14 ในปี 59 เป็นร้อยละ 74.21 ในปี 62 ทั้งนี้ ชุมชนท่าม่วง อสม.ได้รับรางวัลอสม.ดีเด่นสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็กปี 60 และปี 62 และยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้บ้านปอเชียง ต.ท่าม่วง ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานระดับประเทศเรื่องนมแม่ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	-
<p>รับบริจาคอวัยวะและดวงตา สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์ประชาไท, มติชนออนไลน์, สำนักข่าวอิสรา</p> <p>-เสนอข่าว นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รพม.สธ. เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่อง การนำข้อมูลผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาไปใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง สธ. กรมการปกครอง สภาการขาดไทย สพฉ. และ สปสช. การลงนามความร่วมมือของ 5 องค์กรในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือการนำข้อมูลผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาไปทำคุณประโยชน์ร่วมกัน เชื่อมต่อ ข้อมูลผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาสู่ฐานข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้ รพ.เข้าถึงข้อมูลการบริจาคอวัยวะและดวงตา เกิดประโยชน์ในการสื่อสารกับญาติผู้เสียชีวิต พร้อมเพิ่มศักยภาพนำส่งอวัยวะและดวงตา เพิ่มความหวังผู้รอรับบริจาค</p>	
<p>วันส้วมโลก สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอสก็ูข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สธ.เห็นความสำคัญของการมี "ส้วมสาธารณะ" ที่สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลไว้บริการในแหล่งชุมชน ศูนย์การค้า สถานที่ท่องเที่ยว สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานที่อื่นๆ ที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการอยู่เป็นประจำ จึงได้ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มุ่งเน้น 3 ด้าน คือ ความสะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐานแล้วร้อยละ 72.18 ประกอบกับปี พ.ศ.2563 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำอย่างจริงจัง มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้มีการผลักดันการกระจายรายได้สู่จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาส้วมสาธารณะของไทยให้เป็นห้องส้วมที่สะอาด ได้มาตรฐาน เพียงพอและปลอดภัย ทั้งนี้ องค์การส้วมโลกยังได้กำหนดให้วันที่ 19 พ.ย.ของทุกปีเป็น "วันส้วมโลก" ปีนี้ได้กำหนดกิจกรรมรณรงค์ในหัวข้อหลักว่า "Toilets for All - Leaving No One Behind" คือ ทุกคน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ต้องสามารถเข้าถึงส้วมและการสุขาภิบาลที่ดี โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้บรรลุการเข้าถึงสุขอนามัยสากลอย่างทั่วถึง สธ. จึงทำให้เกิด "ส้วม 3 ดี มีทุกที่ เพื่อทุกคน" ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ดีที่ 1 คือ สะอาด ดีที่ 2 คือ เพียงพอ และ ดีที่ 3 ปลอดภัยดี</p>	
<p>แนวทางป้องกันความรุนแรงในวัยรุ่น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บางกอกทูเดย์, ผจก.ออนไลน์, มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น มาจากสาเหตุส่วนบุคคล ครอบครัว เพื่อน สภาพแวดล้อม และ อื่น ๆ แนะนำแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่นทุกระดับ ดังนี้ ระดับบุคคลและครอบครัว ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกด้วยการให้ความรัก ใจเวลา ดูแล เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก ส่วนระดับโรงเรียน การป้องกันโดยเน้นทักษะการควบคุมอารมณ์ วิธีจัดการกับความโกรธ และความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ สำหรับในระดับชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมให้ชุมชนเป็นหูเป็นตา เพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรง จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ให้วัยรุ่นได้มีส่วนร่วมในชุมชนด้วย นอกจากนี้ สื่อต่าง ๆ ควรมีการนำเสนอเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ สื่อสารเชิงบวก</p>	
<p>ขับเคลื่อนกลไกรับรองอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bluechipthai</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการรับรองอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมในการจัดบริการด้านเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อยุติปัญหาเอดส์ โดยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาแนวทางการรับรองอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมในการจัดบริการฯ จากประสบการณ์ของนานาชาติ โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ด้านการรับรองอาสาสมัครสุขภาพชุมชน 2 ท่าน คือ Jean Zotter และ Theresa Mason ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ และร่างแนวทางของประเทศไทยที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้หน่วยงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ก่อนขับเคลื่อนสู่การพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ และใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป โดยประเทศไทยกำหนดเป้าหมายยุติเอดส์ภายในปี 2573</p>	
<p>การใช้น้ำตาเทียมให้ปลอดภัย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง NBT</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า น้ำตาเทียมถูกผลิตขึ้นเพื่อนำมาใช้หล่อลื่นลูกตามีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำตาธรรมชาติ ช่วยบรรเทาอาการระคายเคือง แสบตา หรือไม่สบายตา ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการใช้สายตามาก หรือตาแห้ง รวมถึงผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ ผู้ใช้ควรปรึกษาจักษุแพทย์ และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม การใช้ผลิตภัณฑ์น้ำตาเทียมมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และข้อควรระวังในการใช้ ดังนั้นผู้ใช้ควรปรึกษาจักษุแพทย์ และอยู่ภายใต้คำแนะนำ ตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างรอบคอบ ไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไปและไม่ควรใช้นานเกิน หากหมดอายุแล้วให้ทิ้งทันที และควรเก็บน้ำตาเทียมไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่อยู่ในที่แสงแดดจัด</p>	
<p>อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์มติชน, สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกและสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก เพื่อให้องค์กรสาธารณสุขทั่วโลกเห็นความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ทั้งนี้ โรคเบาหวานไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด แต่สามารถยับยั้งการเกิดโรคแทรกซ้อนได้ถ้าคุมระดับน้ำตาลและน้ำหนักตัวได้ ซึ่งยาเบาหวานสามารถควบคุมน้ำตาลจากอาหารได้เพียง 45 – 60 กรัมต่อมื้อ การเปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้อง วนเส้น ขนมปังโฮลวีท หรือธัญพืชไม่ขัดสี จะมีใยอาหารช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริง แต่ยังคงจำเป็นต้องควบคุมปริมาณ จึงไม่ควรนำธัญพืชมากินเพิ่มจากข้าว ควรดื่มน้ำตาลเกินจำเป็น เลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูง เช่น น้ำหวาน น้ำอัดลม ผลไม้ชนิดที่ไม่หวานจัด ไม่ควรดื่มนมจืดเกิน 1 แก้วต่อวัน และ ออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สามารถลดปริมาณการใช้น้ำหรือการฉีดอินซูลิน</p>	
<p>โฆษณาหลอกลวง สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ได้มีการส่งต่อข้อมูลทางสื่อออนไลน์อ้างถึงนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลทางการแพทย์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Pantoflex และ Collax Activ ว่าได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรวิชาชีพทางการแพทย์หลายแห่ง และโฆษณาสรรพคุณผลิตภัณฑ์ในทำนองการรักษาโรคของข้อต่อ นั้น ออย. ขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อซื้อมาใช้ เพราะจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ Pantoflex ไม่พบข้อมูลขึ้นทะเบียนตำรับยา ส่วนผลิตภัณฑ์ Collax Activ ตรวจสอบพบจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่น ไม่มีผลใดๆ มีการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เข้าข่ายโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง ออย. จะติดตามดำเนินคดีต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บุหรี่ไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายมาริช กรีณยวัฒน์ ตัวแทนกลุ่มลาชาตควันยาสูบ (ECST) และเฟซบุ๊กเพจ "บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร" กล่าวถึงกรณีศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ส่งข้อเสนอถึง รมว.พาณิชย์ ขอให้คงมาตรการห้ามการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าว่า เครื่องขายจะทำหนังสือไปที่ก.พาณิชย์และก.สาธารณสุข เพื่อคัดค้านข้อเสนอ ศจย. เนื่องจากเห็นว่า ศจย.เป็นหน่วยงานรณรงค์ต่อต้านการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอยู่แล้ว มักนำเสนอข้อมูลเฉพาะด้านลบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เปิดรับฟังข้อมูลจากประชาชนพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนการยกเลิกบุหรี่ไฟฟ้า ช่วงปลายปี 61 กรมการค้าต่างประเทศ ก.พาณิชย์ มอบหมายให้ ศจย.ทำการวิจัยข้อดีและข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้า แต่จะครบ 1 ปีแล้ว เรายังไม่เห็นความคืบหน้ารายงานฉบับดังกล่าว และไม่เห็น ศจย.เชิญหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลร่วมทำการศึกษาเพื่อความเป็นกลาง โปร่งใส มีหลักฐานวิชาการแต่อย่างใด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.) เผยคณะแพทย์จากเมืองนอตทิงแฮม ของอังกฤษ ระบุว่า วัยรุ่นชายรายหนึ่งเกือบเสียชีวิตจากภาวะปอดล้มเหลวอย่างรุนแรง หลังจากสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงไม่ถึง 1 ปี ส่วนทีมแพทย์ที่รักษาเขาชี้ว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัย แม้ว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขของอังกฤษจะระบุว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบธรรมดาจากยาสูบถึง 95% ก็ตาม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว พญ. แอนน์ ซูแซท ผอ.ศูนย์เพื่อป้องกันและควบคุมโรค (ซีดีซี) ของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยสถิติล่าสุดของผู้ป่วยเป็นโรคปอดอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2,051 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากอาการของโรคดังกล่าวรวม 39 ราย ขณะเดียวกันยังระบุว่า มีหลักฐานแน่นหนามากขึ้นที่ชี้ให้เห็นว่า น้ำมันวิตามินอี หรือ วิตามินอี อะซีเตท ที่พบในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดทำเองซึ่งผสมสารทีเอซี ซึ่งสกัดจากกัญชาและเป็นสารออกฤทธิ์ที่ก่อให้เกิดอาการเมาในกัญชาคือตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บในปอด ที่เป็นอาการหลักของผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเวลานี้</p>	
<p>ภาวะไฮโปเทอร์เมีย สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จินณพิภัทร ชูปัญญา นพ.สสจ.นครพนม เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีพื้นที่ในเขตภาคเหนือ ภาคอีสาน จะมีอากาศหนาวเย็น ประชาชนบางกลุ่มนิยมดื่มสุราเพื่อคลายความหนาวเย็น เมื่อดื่มสุราเข้าสู่ร่างกายระยะแรก หลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังจะขยายตัว ทำให้รู้สึกร้อนวูบวาบ ร่างกายจะระบายความร้อนมากขึ้น ทำให้อุณหภูมิของร่างกายลดลงนำไปสู่ความเสี่ยงเกิดภาวะไฮโปเทอร์เมีย (ตัวเย็นเกิน) เกิดความเสียหายต่ออวัยวะ หากดื่มมาก จะกดประสาทส่วนกลาง ทำให้ง่วงซึม หลับไปท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ถ้ามีเครื่องนุ่งห่มไม่เพียงพอ ร่างกายจะตากอากาศเย็นเป็นเวลานาน เลือดในร่างกายจะหนืด ส่งผลต่อการไหลเวียนไปยังอวัยวะต่างๆ ทำให้ขาดออกซิเจน หัวใจทำงานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ อาจช็อกและเสียชีวิต</p>	-
<p>จับพบผู้ป่วยกาฬโรคปอด สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์sanook</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นในมณฑลมองโกเลีย ประเทศจีน ออกแถลงการณ์ว่า พบผู้ป่วยกาฬโรคปอด 2 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกลางในกรุงปักกิ่ง ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนได้วางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแล้ว ด้านรัฐบาลจีนได้เซ็นเซอร์แฮชแท็ก "ปักกิ่งยืนยันว่ากำลังรักษาผู้ป่วยกาฬโรค" ทางโซเชียลมีเดีย หวั่นประชาชนตื่นตระหนกการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงถึงชีวิตชนิดนี้</p>	-
<p>ชัดขวางรถฉุกเฉิน สื่อที่นำเสนอ : youtube ช่องข่าวชาวเหนือ, เพจบ๊วกเกรียน, เว็บไซต์ 77 kaoded</p> <p>-โพสต์คลิปชายวัยกลางคนขับรถกระบะปาดหน้าแล้วจอดขวางรถฉุกเฉิน รพ.พาน บริเวณ ถ.พหลโยธิน บ้านศรีวังมูล ช.1 ม.7 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ซึ่งกำลังนำผู้ป่วยจากรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ไปส่งรพ.พาน ซึ่งหลังจากที่มีการโพสต์คลิปดังกล่าว ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ Apiruk Kanta โพสต์ข้อความระบุว่า ขอโทษแทนพ่อที่เป็นคนขับรถในเหตุการณ์ดังกล่าว และจะรีบตามพ่อมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</p>	-